



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ในระยะต้นช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวและแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงในระยะครึ่งหลังของช่วง ทำให้มีฝนตกหนาแน่นในช่วงดังกล่าว **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 18 ก.พ. มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18 ก.พ. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง และระนอง โดยปริมาณฝนสูงสุด วัดได้ 163.8 มม. ที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 16.2 °ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมายลักษณะอากาศ** ในช่วงวันที่ 21-23 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร หลังจากนั้นคลื่นลมอ่อนลง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

**คำเตือน** ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น รวมทั้งควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้และโรคราสีชมพูในทุเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย